

ไม่เอาไว้ครูกศน.เรียกเงินแลกรู้ดี

นำเสนอเมื่อ : 27 ก.ค. 2558

ไม่เอาไว้ครูกศน.เรียกเงินแลกรู้ดี

เลขาธิการ กศน.ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงกรณีร้องเรียนครู กศน.ตำบลเรียกรับเงินแลกใบวุฒิการศึกษา หลังสืบสวนพบมีมูลเรียกเงินนักศึกษาจริง รอผลสอบวินัยผิดจริงให้ออกสถานเดียว พรอมยา กศน.ชั้นพื้นฐานเรียนฟรีห้ามเรียกเก็บเงินจากนักศึกษา

วันนี้(27ก.ค.)นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) เปิดเผยว่า ตามที่มีการร้องเรียนกรณีครู กศน.ตำบลในจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 3 คน เรียกเก็บเงินจากนักศึกษาเพื่อแลกกับการทำรายงานและการออกไปวุฒิการศึกษานั้น รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบให้สำนักงาน กศน.ดำเนินการสืบหาข้อเท็จจริงโดยด่วน ซึ่งจากการสืบหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น พบว่า ในจำนวนครู กศน.ตำบล 3 คน ที่ถูกกล่าวถึง มีจำนวน 2 คนที่มีมูลอันน่าเชื่อถือว่าเรียกรับเงินจริง ส่วนอีก 1 คนไม่มีมูล ดังนั้นตนจึงได้มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงครู กศน.ตำบลทั้ง 2 คน แล้ว และสั่งให้เร่งดำเนินการให้ได้ผลสรุปภายใน 2 สัปดาห์นี้ ทั้งนี้หากผลการสอบสวนทางวินัยสรุปออกมาว่าเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ก็ต้องลงโทษขั้นเด็ดขาด คือให้ออกจากราชการ ขณะเดียวกันก็จะเรียกเงินคืนให้แก่นักศึกษา พร้อมทั้งให้นักศึกษาซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยตรงไปฟ้องดำเนินคดีอาญารัฐฉ้อโกงด้วย

เลขาธิการ กศน.กล่าวต่อไปว่า จากนี้ไปตนจะกำชับเป็นนโยบายที่ชัดเจนว่า กศน.จังหวัด และ กศน.อำเภอ จะต้องจัดปฐมนิเทศและทำความเข้าใจกับนักศึกษาใหม่ทันทีเมื่อเปิดเทอม เพื่อให้รับทราบว่าการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐานของ กศน.เป็นการเรียนฟรี กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดห้ามเรียกเก็บเงินจากนักศึกษา อย่าให้ใครมาหลอกเรียกเงินได้ และจะเน้นให้ ผอ.กศน.อำเภอซึ่งอยู่ใกล้ชิดนักศึกษาให้ความเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาให้มากขึ้น ขณะเดียวกัน ผอ.กศน.จังหวัดก็ต้องหมั่นตรวจสอบ อย่าให้เกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้นมาอีก แต่หากยังมีปัญหาเกิดซ้ำอีกผู้บริหารทั้งระดับจังหวัด อำเภอ จะต้องร่วมกันรับผิดชอบ

“ผมรู้สึกเป็นห่วงครู กศน.ตำบลที่ทำดีมาโดยตลอดต้องมารับผลกระทบจากการกระทำของคณส่วนน้อย จึงอยากขอให้ช่วยกันเฝ้าระวัง และอย่าประพฤติดังตาม เพราะโทษที่จะได้รับร้ายแรงมาก ที่สำคัญที่อยากให้ชาว กศน.ระลึกเสมอ คือ กศน.เป็นงานที่ทำกับผู้คนโดยโอกาส พลาดโอกาส ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ยากลำบากอยู่แล้วก็อย่าได้ไปซ้ำเติมกันเลย และหากใครพบพฤติกรรมลักษณะดังกล่าวก็สามารถร้องเรียนตรงมาที่ผมได้เลย ไม่ต้องกลัวคำขู่ ซึ่งผมจะเร่งตรวจสอบและหากพบว่าเป็นเรื่องจริงก็ดำเนินการขั้นเด็ดขาด”นายการุณกล่าว

อ่านต่อที่ [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558](#)